
 
 

AWDURDOD TÂN AC ACHUB GOGLEDD CYMRU 

 

Cofnodion cyfarfod Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru a gynhaliwyd  

ddydd Llun 18 Rhagfyr 2023 yn rhithwir trwy Zoom. Dechreuodd y cyfarfod am 

13.00 o’r gloch. 

 

Cynghorydd Yn Cynrychioli  

Dylan Rees (Cadeirydd) Cyngor Sir Ynys Môn 

Paul Cunningham (Dirprwy 

Gadeirydd) 

Cyngor Sir y Fflint  

Bryan Apsley Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 

Marion Bateman Cyngor Sir y Fflint 

Carol Beard Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 

Tina Claydon Cyngor Sir y Fflint 

Adele Davies-Cooke Cyngor Sir y Fflint 

Sharon Doleman Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 

Jeff Evans Cyngor Sir Ynys Môn 

Chrissy Gee Cyngor Sir y Fflint 

Alan Hughes Cyngor Sir Ddinbych 

John Brynmor Hughes Cyngor Gwynedd 

Gareth R Jones Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 

John Ifan Jones  Cyngor Sir Ynys Môn 

Marc Jones  Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 

Gwynfor Owen Cyngor Gwynedd 

Beverley Parry-Jones Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 

Arwyn Herald Roberts Cyngor Gwynedd 

Austin Roberts Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy  

Gareth A Roberts Cyngor Gwynedd 

Rondo Roberts  Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 

Paul Rogers Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 

Gareth Sandilands Cyngor Sir Ddinbych 

Dale Selvester Cyngor Sir y Fflint 

Rob Triggs Cyngor Gwynedd 

Michelle Walker Cyngor Sir Ddinbych 

Mark Young Cyngor Sir Ddinbych 

 

Hefyd yn bresennol:   
 

Dawn Docx  Prif Swyddog Tân (PST) 

Stewart Forshaw  Y Dirprwy Brif Swyddog Tân (DBST) 

Helen MacArthur Prif Swyddog Tân Cynorthwyol (PSTC) 

Stuart Millington  Prif Swyddog Tân Cynorthwyol (PSTC) 

Dan Stephens Prif Gynghorydd Tân ac Achub Cymru 

Anthony Jones Rheolwr Ardal 

Dafydd Edwards  Trysorydd 

Gareth Owens  Clerc a Swyddog Monitro 

Lisa Allington  Cynorthwyydd Gweithredol 

Tracey Williams Pennaeth Cyfathrebu Corfforaethol 

Steve Morris Pennaeth TGCh 



 
 

1 YMDDIHEURIADAU 
 

Cynghorydd Yn Cynrychioli  
 

ABSENNOL 
 

Cynghorydd Yn Cynrychioli  

Chris Hughes Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 
 

Nid oedd unrhyw ymddiheuriadau i'w cofnodi. 
 

2 DATGANIADAU BUDDIANT 
 

2.1 Nid oedd datganiadau o fuddiant. 
 

3 HYSBYSIAD O FATERION BRYS 
 

3.1 Ni dderbyniwyd unrhyw rybudd o faterion brys.  
 

4 PENDERFYNU AR BA OPSIWN I’W WEITHREDU O’R ADOLYGIAD O’R 

DDARPARIAETH FRYS  
 

4.1 Cyflwynodd DBST Forshaw y papur ar yr Adolygiad o’r Ddarpariaeth 

Frys (ECR) a oedd yn anelu at roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Aelodau 

yn dilyn nawfed Gweithgor yr Adolygiad o’r Ddarpariaeth Frys (y 

Gweithgor) sy’n cael ei arwain gan Aelodau Awdurdod Tân ac Achub 

Gogledd Cymru (yr Awdurdod). 
 

4.2 Croesawyd Matt Ryan, Undeb y Brigadau Tân, i'r cyfarfod a 

chyflwynodd i’r Aelodau y rhesymau pam mae Undeb y Brigadau Tân 

yn credu y dylid gwneud y penderfyniad i beidio â gweithredu Opsiwn 

1 nac Opsiwn 1a. 
 

4.3 Ar y pwynt hwn, atgoffodd y Clerc yr Aelodau fod yn rhaid iddynt 

weithredu'n rhesymol a gwneud eu penderfyniad fel Aelodau o'r 

Awdurdod yn hytrach na Chynghorwyr sy'n cynrychioli eu hetholaeth 

leol. Dywedodd fod cyngor cyfreithiol helaeth wedi'i gael gan 

ffynhonnell annibynnol a bod hyn wedi ei gwneud yn glir bod Opsiwn 4 

Undeb y Brigadau Tân yn mynd i adael y Gwasanaeth mewn sefyllfa 

waeth na'r un yr oedd Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru (y 

Gwasanaeth) ynddi heddiw ac felly na fyddai'n amddiffynadwy yn 

achos adolygiad barnwrol gan y byddai ei weithredu yn weithred 

afresymol. 
 

4.4 Cynigiwyd yr argymhellion fel y’u nodir yn y papur gan Aelod a 

rhoddwyd y rhesymeg dros hyn. Nododd yr Aelod ymhellach fod y 

gorsafoedd presennol wedi'u hadeiladu yn y lleoliadau hynny oedd 

fwyaf effeithiol ar y pryd. Nid y lleoliadau hyn oedd y rhai mwyaf 

effeithiol bellach ar gyfer y Gwasanaeth fel y mae wedi esblygu ac 

roeddent yn teimlo bod yn rhaid mynd i'r afael â hyn. 



 
 

4.5 Cynigiodd Aelod y dylid penderfynu na wneir penderfyniad heddiw. 

Rhoddasant wybod eu bod wedi derbyn llu o ohebiaeth gan aelodau'r 

cyhoedd yn gofyn inni beidio â gweithredu Opsiwn 1 nac Opsiwn 1a 

ac y dylid archwilio llwybrau amgen i ganfod opsiwn nad oedd yn 

golygu israddio gorsafoedd amser cyflawn. 

 

4.6 Cafodd y cynnig hwn ei eilio gan Aelod arall, a ofynnodd ymhellach i 

bleidlais wedi'i chofnodi gael ei chynnal ar yr argymhellion a nodir yn y 

papur. 

 

4.7 Dywedodd y Clerc bod yn rhaid i draean o'r aelodaeth gytuno i 

bleidlais wedi'i chofnodi gael ei chynnal, a chynhaliwyd pleidlais ar hyn 

wedyn. Gan fod 13 Aelod wedi pleidleisio i gynnal pleidlais wedi’i 

chofnodi, pasiwyd y cynnig hwn. 

 

4.8 Cynigiodd Aelod y dylid gwneud gwelliant i argymhelliad un, sef y dylid 

ymgynghori ymhellach ar Opsiwn 4 Undeb y Brigadau Tân a phe bai 

hyn yn ffafriol, y dylid gweithredu Opsiwn 4 Undeb y Brigadau Tân. 

 

4.9 Eglurodd y Clerc fod y gymhariaeth rhwng Opsiwn 4 Undeb y Brigadau 

Tân a'r lefel bresennol o ddarpariaeth, ac y byddai Opsiwn 4 Undeb y 

Brigadau Tân yn golygu darparu gwasanaeth sy'n waeth na'r hyn sydd 

gennym ar hyn o bryd. Dywedodd ymhellach y byddai'r bygythiad o 

adolygiad barnwrol yn parhau, hyd yn oed ar ôl unrhyw ymgynghori y 

gellid ei gynnal ynghylch Opsiwn 4 Undeb y Brigadau Tân gan y 

byddai'n cael ei ystyried yn benderfyniad afresymol gan yr Awdurdod. 

 

4.10 Eiliwyd y cynnig i gymeradwyo'r argymhellion fel y’u nodir yn y papur. 

 

4.11 Dywedodd Aelod eu bod yn teimlo y dylai'r Gweithgor fod wedi gofyn 

am fewnbwn gan Undeb y Brigadau Tân yn gynharach fel y gellid bod 

wedi ystyried a chraffu ar unrhyw opsiwn a gyflwynwyd ganddynt yn 

drylwyr cyn gwneud penderfyniad. Nodasant hefyd na ddylai Aelodau 

fod yn barod i fynd yn groes i'r cyngor cyfreithiol cryf a dderbyniwyd o 

ran gweithredu Opsiwn 4 Undeb y Brigadau Tân. Bu iddynt hefyd eilio’r 

cynnig y dylid cymeradwyo'r argymhellion fel y’u nodir yn y papur. 

 

4.12 Dywedwyd bod rhai Aelodau'n teimlo eu bod yn cael eu brysio i 

wneud penderfyniad ynglŷn â'r Adolygiad o’r Ddarpariaeth Frys a'u 

bod yn teimlo bod risgiau y byddai diffoddwyr tân presennol yn gadael 

y Gwasanaeth pe bai Opsiwn 1 neu Opsiwn 1a yn cael ei weithredu ac 

y byddai hynny'n gwneud y sefyllfa yn waeth. 
 

4.13 Siaradodd Aelodau eraill, rhai i gefnogi'r cynnig bod yr argymhellion fel 

y’u nodir yn y papur yn cael eu cymeradwyo a rhai i gefnogi gohirio'r 

penderfyniad. 

 

  



 
 

4.14 Dywedodd PST Docx mai’r bwriad erioed, ers iddi ddod yn PST yn 2021,  

oedd cael perthynas waith aeddfed, agored, onest a chywir ag 

Aelodau’r Awdurdod ac felly, ni fyddai wedi bod yn iawn cuddio’r 

sefyllfa bresennol yn yr ardaloedd mwy gwledig, nid yn unig oherwydd 

dyletswydd statudol ond oherwydd mai dyna oedd y peth iawn i’w 

wneud ar gyfer cymunedau Gogledd Cymru. Byddai opsiwn 

cydweithredol gydag Undeb y Brigadau Tân wedi cael ei ffafrio, ond 

yn anffodus nid oedd hyn wedi bod yn bosibl. Gofynnodd y PST i'r 

Aelodau nodi bod Opsiwn 4 Undeb y Brigadau Tân wedi'i gyflwyno'n 

hwyr iawn yn y broses ac nad oedd yn hyfyw. Gofynnodd ymhellach i 

Aelodau wneud penderfyniad ar y cyd a oedd o fudd i holl drigolion 

Gogledd Cymru. 
 

4.15 Ar y pwynt hwn, gwahoddwyd Prif Gynghorydd Tân ac Achub Cymru, 

Dan Stephens i'r cyfarfod a dechreuodd drwy ddiolch i Swyddogion 

am y gwaith caled a wnaed yn yr Adolygiad o’r Ddarpariaeth Frys hyd 

yma. Nododd fod y cyngor proffesiynol a ddarparwyd yn amlwg yn 

gadarn a'i argymhelliad oedd y dylid dilyn hyn. Rhaid gweithredu'r 

model ymateb mwyaf effeithiol, tra'n cydnabod yr adnoddau y mae 

pen draw iddynt a chyfyngedig sydd ar gael. 
 

4.16 Cynhaliwyd pleidlais wedi’i chofnodi ar yr argymhellion canlynol: 
  

i) Nodi’r cyngor cyfreithiol na ellir argymell Opsiwn 4 Undeb y 

Brigadau Tân oherwydd byddai ei fabwysiadu yn arwain at fodel 

gweithredu sy'n waeth na'r un presennol ac yn waeth nag Opsiwn 1 

ac 1a.  Gall gwneud hynny amlygu'r Awdurdod i her gyfreithiol; 

ii) Gwrthod Opsiwn 2 yn swyddogol; 

iii) Gwrthod Opsiwn 3 yn swyddogol; a 

iv) Cytuno i weithredu amrywiad gwell o Opsiwn 1, sef Opsiwn 1a. 
 

4.17 Cyhoeddwyd canlyniadau'r bleidlais a gofnodwyd fel 12 Aelod yn 

erbyn yr argymhellion uchod, 11 Aelod o blaid, a thri yn ymatal. O'r 

herwydd, ni chafodd yr argymhellion a nodwyd yn y papur eu pasio. 

Doedd un Aelod ddim yn gallu pleidleisio oherwydd problemau sain. 
 

4.18 Diolchodd y PST i'r Aelodau am eu penderfyniad a oedd, yn ei barn hi, 

yn bwysig i'r cymunedau y mae'r Gwasanaeth yn eu gwasanaethu. Ar 

ôl clywed eu barn, cynigiodd fod gwaith gyda'r holl fudd-ddeiliaid yn 

parhau, gan gynnwys Undeb y Brigadau Tân, i ddyfeisio datrysiad 

parhaol amgen a fyddai'n cyflawni nodau'r Adolygiad o’r 

Ddarpariaeth Frys. 
 

4.19 Penderfynwyd bod: 
 

i) yr Aelodau’n gofyn i Swyddogion barhau i weithio gyda’r holl 

fudd-ddeiliaid i ddatblygu opsiwn parhaol newydd gan ystyried 

penderfyniad heddiw a chyfyngiadau’r gyllideb arfaethedig. 

 

Daeth y cyfarfod i ben: 14:20 


